



ที่ พร ๐๐๓๗.๒ / ว ๓๙๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

ก/ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๐๙.๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ได้มอบหมายให้สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดบังผลในทางปฏิบัติ

ในการนี้ สปร. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยให้ได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดได้ทราบเพื่อตอบแบบสำรวจข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายด้อยพงษ์ ทันทิยดิ))

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗-๑๘ ส่ง Fax. ต่อ ๑๙

๒๑๐๖

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๖๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ ๒๗๖๖
วันที่ ๖ ธ.พ. ๒๕๖๖
๒๖/๕๘

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ได้มอบหมายให้สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และเสนอแนวทางและมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

ในการนี้ สปร. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยให้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ แจ้งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดได้ทราบเพื่อตอบแบบสำรวจข้างต้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. www.local.moi.go.th ในรายการ “เรื่องน่าสนใจ” และตอบกลับทาง e-mail ได้ที่ moi0209.3@moi.go.th หรือ nirutta@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัคพงศ์ ทวีพัฒน์)

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. / โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๔๗๕๒ (มท) ๕๐๕๙๘